

## THÔNG BÁO

Về việc xét kết quả thi kết thúc học phần Tin học (Tin học chuyên ngành 1) và thực hiện Chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên khóa tuyển sinh 2014 - Hệ chính quy

**Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa**

Căn cứ Chuẩn đầu ra Tin học ban hành theo Quyết định số 543/QĐ-ĐT ngày 04/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN áp dụng cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy từ khóa tuyển sinh 2014;

Căn cứ điểm thi kết thúc học phần Tin học chuyên ngành 1 trong học kỳ 1/2014-2015 của sinh viên khóa tuyển sinh 2014, nhà trường thông báo như sau:

1. Điểm tổng hợp của học phần Tin học chuyên ngành 1 là điểm dùng để ghi vào kết quả tích lũy trong chương trình đào tạo (giống như các học phần khác). Riêng điểm thi kết thúc học phần được dùng để xét kết quả đạt Chuẩn đầu ra Tin học (module 1: Tin học chuyên ngành 1). Những sinh viên có kết quả thi chưa đạt (dưới 4,0 điểm) phải đăng kí thi lại trong những học kì sau và phải đóng lệ phí thi lại theo quy định của nhà trường.  
(Có bảng điểm và danh sách sinh viên đạt, không đạt kèm theo)

2. Trong Quy định Chuẩn đầu ra Tin học ban hành theo Quyết định số 543/QĐ-ĐT ngày 04/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN áp dụng cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy, học phần Tin học chuyên ngành 1 được quy định là học phần học trước so với học phần Tin học chuyên ngành 2.

Nhà trường ủy nhiệm khoa Tin học tiếp tục tổ chức thi sát hạch học phần Tin học chuyên ngành 2 chung toàn trường. Đối với các khoa có học phần này trong chương trình, khoa Tin sẽ phối hợp cùng khoa chuyên môn ra đề và thống nhất điểm. Đối với các lớp không có học phần Tin học chuyên ngành 2 trong chương trình, đề nghị các khoa tư vấn cho sinh viên kế hoạch học tập và đăng kí dự thi kì thi sát hạch do khoa Tin tổ chức (đăng kí tại phòng Đào tạo).

Sau khi đạt Chuẩn đầu ra Tin học, sinh viên được cấp giấy chứng nhận kết quả và chương trình học.

Đề nghị các khoa thông báo đến tất cả sinh viên và giảng viên trong khoa được biết và thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu p. TC-HC, ĐT

KT. HIỆU TRƯỞNG   
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



  
PGS.TS. LÊ QUANG SƠN